



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 28 เมษายน 2564

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.หารือร่วมสมาชิกเอเปก ลุยแผนความมั่นคงอาหารภูมิภาคเอเชีย...	khaosod.co.th
2. เลี้ยงผึ้งจิ๋วในสวนผลไม้สร้างรายได้	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
3. ข้าวเปลือก ราคาสูงสุด รอบ 5 ปี โคนอ้อย ปลูกข้าว	ฐานเศรษฐกิจ
4. ชูธง'5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย'ใช้ระบบสั่งซื้อล่วงหน้าออนไลน์เจาะตลาดจีน	แนวหน้า
5. เกษตรฯเดินหน้าโครงการเงินกู้ธุรกิจดินปุ๋ยเพื่อชุมชน	แนวหน้า
6. ภาพข่าว: ดร.ทองเปลว กองจันทร์	แนวหน้า
7. พิษโควิด-งดพิธีแรกนาเป็นปีที่2	ข่าวสด
8. กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนเกษตรกรขอรับรองมาตรฐาน GAP เกลือ เพื่อ...	ข่าวสด
9. คอลัมน์: จับประเด็น: คมนาคมลุยอัปเดตขนส่งสินค้าเกษตรไทย	ไทยโพสต์
10. ส.การค้าปุ๋ยกักฟันตรึงราคา ตลาดโลกป่วนอินเดียห่มซื้อแม่ปุ๋ยล้านตัน	ประชาชาติธุรกิจ

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564

จากเว็บไซต์ khaosod.co.th

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว : สศก. ทหารีร่วมสมาชิกเอเปก ลุยแผนความมั่นคงอาหารภูมิภาคเอเชีย...



KhaosodOnline



หน้าหลัก > ข่าวสาร > สศก. ทหารีร่วมสมาชิกเอเปก ลุยแผนความมั่นคงอาหาร...

### สศก. ทหารีร่วมสมาชิกเอเปก ลุยแผนความมั่นคงอาหารภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มุ่งสู่ปี 2030



27 เม.ย. 2564 - 10:59 น.

Advertisements for GOMO and other services.

Facebook share button for Khaosod Online.

นายอรรถพร วัชรพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และเลขาธิการ สศก. ได้ร่วมประชุม...

นายอรรถพร วัชรพงษ์ รองเลขาธิการ สศก. ได้ร่วมประชุม...

พร้อมด้วยสมาชิกคณะ 21 เศรษฐกิจศึกษาไทย (วิจัย) การพัฒนาแบบบูรณาการด้านความมั่นคงอาหาร...



การประชุมเพื่อร่วมวางแผนความมั่นคงอาหารสู่ปี ค.ศ. 2030 ที่งานสัปดาห์เกษตร 6 ไร่ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ...

ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 สศก. ได้ร่วมประชุม...

การประชุมครั้งนี้มีนายอรรถพร วัชรพงษ์ รองเลขาธิการ สศก. และเลขาธิการ สศก. เข้าร่วม...

นายอรรถพร วัชรพงษ์ รองเลขาธิการ สศก. ได้ร่วมประชุม...

และร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกับภาคเอกชน...

QR code and contact information for Khaosod Online.

ข่าวเด่นประจำวัน (Daily News Highlights) section.

Advertisement for 'บ้านใหม่' (New House) real estate.



## เลี้ยงผึ้งจิ๋วในสวนผลไม้สร้างรายได้



นายสันต์ ภูผา ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ชั้นโรง ตำบลเมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยถึงที่มาของการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ชั้นโรง ว่า เริ่มต้นจากที่ต้องการเพิ่มผลผลิตในสวนผลไม้ของตัวเอง จึงได้เริ่มเลี้ยงชั้นโรงหรือผึ้งจิ๋ว เพื่อช่วยผสมเกสร ปรากฏว่าชั้นโรงช่วยให้ผลผลิตไม้ผลทั้งมะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่ ติดดอกออกผลมากขึ้น ขณะที่ต้นทุเรียนแม่ลดลง เพราะเลี้ยงชั้นโรงจะใช้สารเคมีไม่ได้ ซึ่งตนเลี้ยงชั้นโรงมากกว่า 28 ปีแล้ว จึงอยากจะทำถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร

จึงได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ ประกอบกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ จึงได้จัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ชั้นโรงจังหวัดสมุทรสาครขึ้นเมื่อปี 2560 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 41 ราย มีชั้นโรงรวมกันกว่า 3,000 รัง

จุดประสงค์หลักของการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ชั้นโรงคือ ส่งเสริมการใช้ชั้นโรง



เพื่อเพิ่มผลผลิตในสวนผลไม้ของสมาชิก ลดต้นทุนการผลิตจากการเลิกใช้สารเคมี รวมถึงต่อยอดผลพลอยได้จากชั้นโรง ด้วยการให้เกษตรกรสวนผลไม้เช่ารังชั้นโรงเพื่อช่วยผสมเกสร ราคาเช่ารังละ 30 บาท/รัง/วัน โดยทั่วไปถ้าเป็นสวนที่ปลูกผลไม้เต็มพื้นที่จะใช้รังชั้นโรงไม่ต่ำกว่า 10 รัง/ไร่ ระยะเวลาเช่าแตกต่างกันตามแต่ละชนิดของผลไม้ ในการเช่าต้องทำสัญญากับผู้เช่าในเรื่องการดูแลและรักษารังชั้นโรง เพราะหากชั้นโรงตายจากการฉีดยาฆ่าแมลงหรือรังชั้นโรงหาย ผู้เช่าต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มให้ผู้ให้เช่าซึ่งนับเป็นอีกทาง

ที่ช่วยให้เกษตรกรลดการพึ่งพาสารเคมีได้อีกด้วย

ทั้งนี้หากเกษตรกรต้องการซื้อรังชั้นโรงจะจำหน่ายให้ในราคา 1,500 บาท/รัง ขณะนี้มีเกษตรกรเจ้าของสวนผลไม้นอกพื้นที่ เช่น มะม่วง ลำไย เงาะ ลิ้นจี่ ติดต่อเช่ารังชั้นโรงเพื่อช่วยผสมเกสรจำนวนมาก เนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้น เช่น สวนเงาะเดิมคิดผลเฉลี่ยอยู่ที่ 60% พอใช้ชั้นโรงคิดผล 100% ส้มโอคิดผลเฉลี่ย 40% เพิ่มขึ้นเป็น 70-80% เป็นต้น ส่วนต้นทุนลดลงจากเดิมบางส่วนต้องฉีดยาฆ่าแมลงทุกเดือนเดือนละไม่ต่ำกว่า 1,000



บาท ตอนก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเลย เกษตรกรมีสุขภาพดีขึ้น ผู้บริโภคก็ปลอดภัย

สำหรับสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากผลผลิตไม้ผลที่เพิ่มสูงขึ้น และยังมีรายได้เสริมจากการขายผลผลิตที่ได้จากรังชันโรง ไม่ว่าจะเป็นรังชันโรงขายได้ 1,500 บาท/รัง น้ำผึ้งชันโรง 700-1,000 บาท/กก. และชัน (ยางไม้) ซึ่งสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยคนรับซื้อผลผลิตจากชันโรงทั้งหมดจากสมาชิก เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายภายใต้ตราสินค้า “ภูผา” เช่น น้ำผึ้งชันโรง สบู่ ครีมอาบน้ำ ยาหม่อง จำหน่ายผ่านช่องทางขายตรงที่หน้าภูผาฟาร์มชันโรง และเพจเฟซบุ๊กภูผาฟาร์มชันโรง-ศูนย์เพาะเลี้ยงชันโรง บ้านสวนภูผา มีการแบ่งปันผลกำไรส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่เพื่อใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม ซึ่งในอนาคตหากผลผลิตของสมาชิกเพิ่มขึ้นได้วางแผนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายส่งออกไปต่างประเทศด้วย เกษตรกรท่านใดสนใจศึกษาดูงานการเลี้ยงชันโรง หรือต้องการเช่า/ซื้อรังชันโรง เพื่อนำไปเพิ่มผลผลิตสวนผลไม้ สามารถติดต่อประธานกลุ่มแปลงใหญ่ชันโรงจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ที่เบอร์ 08-9224-1134.

## ข้าวเปลือก ราคาสูงสุด รอบ 5 ปี

# โคนอ้อย ปลุกข้าว

ฝนมา กระแสปลูกข้าวข้าวบูม ชาวนาฟื้นนาร้าง ชาวไร่โคนอ้อยปลุกข้าว กรมการค้าภายใน เอกชเรย์ ผลิต ความต้องการข้าวโลกปี 2564 พุง ภาดผลผลิต ข้าวเปลือกไทยกว่า 30 ล้านตัน นายกชโรจน์ ย้ำซื้อทุกสายพันธุ์ “เกรียงศักดิ์” ชี้แม้ราคาปรับลดลง เหลือ 7 พัน แต่ยังสูงสุตรอบ 5 ปี



กรมอุตุฯ รมวิทย์ฯ เตรียมประกาศไทย จะเข้าสู่ฤดูฝนของ ปี 2564 ประมาณ

กลางสัปดาห์ที่ 2 ของ เดือนพฤษภาคมนี้ ชาวนาส่วนใหญ่ เริ่มเพาะปลูกข้าวหรือเตรียมแผน เพาะปลูกข้าวในช่วงต้นฤดูฝนเพื่อ ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำฝนที่ จะสิ้นสุดราวกลางเดือนตุลาคม ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบราคาข้าว เปลือกที่อาจลดลง ข้าวชนิดไหน ปลูกแล้วโรงสีต้องการ ไม่ซ้ารอย โดนแบนอย่าง “ข้าวหอมพวง” หรือ “ข้าว กข61” ที่โรงสีปฏิเสธ การรับซื้อ หรือยังรับซื้อแต่โดนกด ราคาต่ำกว่าข้าวชนิดเดียวกันทุก ฝ่ายต้องเตรียมแผนรองรับ

แหล่งข่าวกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า การผลิตข้าวโลกปี 2563/64 คาดการณ์จะเพิ่มขึ้น โดยผลผลิตข้าวของประเทศผู้ผลิต หลักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้แก่ จีน อินเดีย ไทย และสหรัฐฯ สอดคล้อง กับการบริโภคข้าวโลกคาดจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากแนวโน้มการบริโภค ในประเทศหลัก เช่น จีน อินเดีย

สหรัฐฯ และบังกลาเทศ ยังคงเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้การค้าข้าวโลกเพิ่มขึ้น จากประเทศผู้ส่งออกสำคัญ เช่น ไทย อินเดีย เวียดนาม

ปากีสถาน สหรัฐฯ และจีน มีแนวโน้มส่งออกเพิ่มขึ้น และผู้นำเข้าหลัก เช่น บังกลาเทศ สหรัฐฯ สำหรับ เอมิเรตส์ โคคัตติวาร์ ในจีเรีย สหภาพ ยุโรป มีแนวโน้มนำเข้าเพิ่มขึ้นด้วย ขณะสต็อกข้าวโลกคาดการณ์ว่า ลดลง โดยจีนมีสต็อกข้าวมากที่สุด ราว 116.40 ล้านตัน รองลงมา คือ อินเดีย 28.90 ล้านตัน และ ไทย 4.28 ล้านตัน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกววางแผนการผลิตข้าว ปีการผลิต 2563/64 รวม 69.409 ล้าน ไร่ คาดการณ์ผลผลิตรวม 30.86 ล้านตันข้าวเปลือก จำแนกเป็น รอบที่ 1 พื้นที่ 59.88 ล้านไร่ คาด การณ์ผลผลิต 24.73 ล้านตันข้าว เปลือก และรอบที่ 2 พื้นที่ 9.52 ล้านไร่ คาดการณ์ผลผลิต 6.12 ล้านตันข้าวเปลือก โดยสามารถ ปรับสมดุลการผลิตได้ในกรวางแผน รอบที่ 2 หากราคามีความอ่อนไหว ความต้องการใช้ข้าวลดลง และ สถานการณ์น้ำน้อย รวมทั้งการ

ปรับลดพื้นที่การปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่น โดยจะมีการทบทวนโครงการลดรอบการปลูกข้าวก่อนฤดูกลาง เพาะปลูกข้าวรอบที่ 2

สำหรับการจัดหาพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการจัดทำพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูก

ข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 จำนวน 59.88 ล้านไร่ แยกเป็น 1. ข้าวหอมมะลิ 27.50 ล้านไร่ ผลผลิต 9.16 ล้านตันข้าวเปลือก 2. ข้าวหอมไทย 2.08 ล้านไร่ ผลผลิต 1.39 ล้านตันข้าวเปลือก 3. ข้าวเจ้า 13.48 ล้านไร่ ผลผลิต 8.19 ล้านตันข้าวเปลือก 4. ข้าวเหนียว 16.25 ล้านไร่ ผลผลิต 5.77 ล้านตันข้าวเปลือก และ 5.ข้าวตลาด เฉพาะ 0.55 ล้านไร่ ผลผลิต 0.21 ล้านตันข้าวเปลือก

ในภาพรวมพื้นที่เพาะปลูกพื้นที่เก็บเกี่ยว และผลผลิตข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในช่วงน่าปีมีการเพาะปลูกข้าวเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก ประกอบกับราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้อยู่ในเกณฑ์ดี รวมทั้งภาครัฐมีมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว สูงใจเกษตรกรขายยเมื่อที่เพาะปลูกจากที่น้ำที่ปล่อยว่างเมื่อปีที่แล้ว และบางส่วนปลูกแทนอ้อยโรงงานที่ครบอายุและราคามีแนวโน้มลดลง และในช่วงน่าปีจึงเกษตรกรยังคงปลูกข้าวนาปรังเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาที่เกษตรกรขายได้ยังอยู่ใน

### ไทย:ส่งออกข้าวได้ 6 ล้านตัน ปีพุงขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกและค่าระวางเรือสูง

เกณฑ์ดี แต่มีปัญหาที่ข้าวหอมมะลิราคาขึ้นนิ่งทั้งปี ราคาข้าวสารไม่พุ่งหรือหาเช่นปีที่ผ่าน เพราะส่วนใหญ่ไทยส่งออกโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ มีผลกระทบจากตู้ขาดแคลนและค่าระวางเรือสูง

ส่วนปัจจัยลบ เป็นความเสี่ยงที่มีผลต่อราคาในประเทศคือปี 2564 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คาดว่าไทยจะส่งออกข้าวได้ 6 ล้านตัน แต่ยังมีปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกและค่าระวางเรือยังอยู่ในระดับสูง ประเทศผู้นำเข้า อาทิ ฟิลิปปินส์ มีนโยบายเพิ่มปริมาณการผลิตข้าวในประเทศ และลดการนำเข้า

ด้านนายรังสรรค์ สบายเมือง นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวยืนยันว่า โรงสีต้องการข้าวเปลือกทุกสายพันธุ์ แต่ราคาที่จะแตกต่างกันไปตามเอกลักษณ์ของแต่ละสายพันธุ์ เมื่อสีแปรแล้วจะคุ้มกับต้นทุนหรือไม่ ซื้อเท่าไรปริมาณเท่าไร ทั้งนี้ในมุมมองของโรงสี ข้าวเปลือกที่ขายง่ายคือ ข้าวขาวที่เมล็ดยาว จะแข็งหรือนิ่มไม่มีปัญหา ขอให้ได้ผลผลิตต่อไร่ดี พันธุ์ข้าวจะผ่านการรับรองหรือ



## คาดการณ์ความต้องการใช้ข้าวเพื่อการบริโภคปี 2564/65



## คาดการณ์ภาคอุตสาหกรรมปลายข้าวปี 2564/65



แกนค่า

- จำนวน (คน)
- อัตราบริโภค กก./คน/ปี
- ➔ กก.
- (ล้านตัน)



คาดการณ์ความต้องการใช้ข้าวเพื่อการบริโภคปี 2564/65 จำนวน 6.284 ล้านตัน + ภาคอุตสาหกรรม 4.326 ล้านตัน = **10.61 ล้านตัน**

ที่มา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ไม่ได้รับการรับรองจากกรมการค้าข้าว ก็ซื้อทุกพันธุ์จากต้องการให้เกษตรกร มีความเป็นอยู่ที่ดีและขายมีกำไร นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า แม้วันนี้ ( 26 เม.ย.64) ราคาข้าวเปลือกได้ปรับลงมาแล้ว แต่ก็ยังอยู่ในระดับสูงและชาวนายังพอรับได้ โดย ข้าวเปลือกเจ้าเกี่ยวสด อยู่ที่ 6,800-7,000 บาทต่อตัน หรือคิดเป็นข้าวแห้ง 8,000 กว่าบาทต่อตัน จากก่อนหน้านี้หากจำกันได้ ราคาเคยตกต่ำเหลือเพียง 6,500 บาทต่อตัน เมื่อมาดูภาพรวมในกลุ่มของข้าวชนิด 5% และข้าวเหนียวนี้ยังเป็นราคาสูงสุดรอบ 5 ปี

# ชูธง'5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย' ใช้ระบบสั่งซื้อล่วงหน้าออนไลน์เจาะตลาดจีน

ฝ่าวิกฤติโควิด “เกษตรฯ” ชูธง “5 ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย” ใช้แพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ระบบสั่งซื้อล่วงหน้าออนไลน์เจาะตลาดจีน 1,400 ล้านคน พร้อมกลยุทธ์สร้างแบรนด์ทุเรียนไทยสำเร็จเป็นครั้งแรก เผยจะมีการส่งออกแบบพรีเมียมหรืออีกหลายประเทศเดือนหน้าพร้อมชื่นชมความร่วมมือระหว่างฟู้ทบอร์ด ผู้ประกอบการสหกรณ์เมืองชลและจังหวัดจันทบุรี

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) เปิดเผยว่าจะจัดส่งทุเรียนจากสหกรณ์เมืองชล จันทบุรี ไปจำหน่ายที่ประเทศจีนโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำของสายการบินเงินแอร์ไลน์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์แบบสั่งซื้อล่วงหน้า (Pre-Order) ที่ลูกค้าจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์มาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 20 ตัน

“เป็นครั้งแรกของการจำหน่ายทุเรียนผ่านระบบ Pre-Order ไปประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดใหญ่สุดของผลไม้ไทยโดยเฉพาะทุเรียน เราต้องเจาะตลาดจีนที่มีประชากรกว่า 1,400 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วขายทุเรียนได้กว่า 6 หมื่นล้านบาท ด้วยแพลตฟอร์มใหม่ ๆ บนความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ บริษัท

เอกชนและสหกรณ์ผลไม้ เช่น สหกรณ์เมืองชล จันทบุรี และยังเป็นทุเรียนชุดแรกที่มีการสร้างแบรนด์ทุเรียนไทยในระดับสหกรณ์ผลไม้ (Cooperative based Branding) ให้เป็นที่รู้จักในสายตาชาวโลกทำให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนและสหกรณ์ขายได้ราคาสูงขึ้น คู่ขนานไปกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนในระบบ GAP และ GMP ภายใต้ “5 ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย” และโมเดล “เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการปฏิรูปไม้ผลทั้งระบบของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) และการขับเคลื่อนโมเดล “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ร่วมกับ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์” นายอลงกรณ์ กล่าว

ทั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จทางนโยบายและการบริหารแบบทำได้ไวทำได้จริง หลังจากคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา เห็นชอบโครงการจำหน่ายผลไม้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แบบสั่งซื้อล่วงหน้า (Pre-order) เพื่อเป็นกลไกการขายเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศโดยมอบหมายให้คณะกรรมการอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ และฝ่ายเลขานุการของฟู้ทบอร์ด คือกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภาคเอกชนและกระทรวงพาณิชย์ โดยล่าสุด กรมประชาสัมพันธ์จะมาช่วยเสริมที่ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการผลิตสื่อออนไลน์ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

นายคุณฐา โภคาสดีชัย ประธานคณะกรรมการอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้ประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้าง New Ecosystem ในการ “สร้างแบรนด์ผลไม้ไทย” ในการส่งออกทั่วโลก ผ่านช่องทาง Pre-order เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการจดจำ ในฐานะที่เราเป็นผู้ส่งออกผลไม้ที่มีศักยภาพอันดับต้น ๆ ของโลก เราสามารถสร้างแบรนด์ให้แต่ละสวนแต่ละฟาร์มผ่านกลไกสหกรณ์ และมีระบบ Logistics ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำที่แข็งแกร่งผสานเข้ากับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการส่งออกผ่านกระบวนการ Pre-Order ทางออนไลน์ ซึ่งจะเป็นมิติใหม่ในการจำหน่ายและเพิ่มมูลค่าของผลไม้ไทยอย่างยั่งยืน

## เกษตรฯเดินหน้าโครงการเงินกู้ธุรกิจดิ้นปุยเพื่อชุมชน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบดำเนินโครงการพัฒนารัฐกิจบริการดินและปุยเพื่อชุมชน (One Stop Service) และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเป็นโครงการแก้ไข ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยทั้ง 2 โครงการดังกล่าวพุ่งเป้าไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการพัฒนารัฐกิจบริการดินและปุยเพื่อชุมชน (One Stop Service) เป็นโครงการที่ดำเนินการผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ตามความต้องการของเกษตรกร จึงมี ศดปช. สมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง 394 ศูนย์ ใน 63 จังหวัด ซึ่งโครงการนี้จะช่วยเกษตรกรลดภาระต้นทุนปุ๋ยเคมีลงได้จากการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยภาครัฐสนับสนุนชุดตรวจวิเคราะห์ดิน แม่ปุ๋ย N P K และเครื่องผสมปุ๋ย ให้แก่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน คำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเบื้องต้น จัดหาปุ๋ยคุณภาพดีให้แก่สมาชิก ศดปช. กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป รวมทั้งให้บริการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า สามารถดำเนินการในภาพรวมได้แล้วถึงร้อยละ 62.35 แบ่งเป็นการจัดซื้อวัสดุการเกษตรและครุภัณฑ์แล้วเสร็จ ประกอบด้วยชุดตรวจวิเคราะห์ดิน จำนวน 165 ชุดปช. แม่ปุ๋ย N P K จำนวน 161 ชุดปช. เครื่อง



เฉลิมชัย ศรีอ่อน

ผสมปุ๋ย จำนวน 99 ชุดปช. ส่วนการเริ่มให้บริการในเชิงธุรกิจมีการจดทะเบียนการค้าปุ๋ยแล้ว จำนวน 105 ชุดปช. จัดทำแผนธุรกิจหรือโมเดลธุรกิจบริการดินและ

ปุ๋ยแล้ว จำนวน 209 ชุดปช. เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยแล้ว จำนวน 174 ชุดปช. เปิดจำหน่ายแม่ปุ๋ยพร้อมให้บริการแล้ว จำนวน 36 ชุดปช. ให้บริการเครื่องผสมปุ๋ยแล้ว จำนวน 26 ชุดปช. รวมทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา Platform และ Application เพื่อให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ย และ Data Base คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการในเดือนกันยายน 2564 นี้แน่นอน ซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ยร้อยละ 20 คิดเป็นมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 250 ล้านบาท และในส่วนของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีเกษตรกรสนใจและแจ้งเข้าร่วมโครงการแล้วถึงจำนวน 3,448 แปลง คิดเป็นร้อยละ 66 จากที่เสนอความต้องการไว้

ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการทั้งสองโครงการ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำงานร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินการโครงการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามระเบียบบริหารราชการอย่างเคร่งครัด สามารถสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเจริญเติบโตให้กับภาคการเกษตรไทยได้อย่างยั่งยืน



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 28 เมษายน 2564

ปีที่: 42 ฉบับที่: 14609

Col.Inch: 11.14 Ad Value: 10,026

ภาพข่าว: ดร.ทองเปลว กองจันทร์

หน้า: 8(บนซ้าย)

PRValue (x3): 30,078

คลิป: ชาว-ดำ



ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ยั่งยืนพาราระยะ 20 ปี ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้

## พิชโควิด-งดพิธีแรกนาเป็นปีที่2

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2564 ผ่านโปรแกรมซูม ที่กระทรวงเกษตรฯ ว่า จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ไม่สามารถจัดได้ตามปกติ

กระทรวงเกษตรฯจึงมีหนังสือถึงสำนักพระราชวัง ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยงดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2564 และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกอบพิธีปลุกเสกพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นพันธุ์ข้าวสำหรับเพาะปลูก รวมถึงเพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทั่วประเทศ

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่กระทรวงเกษตรฯ ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยงดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2564 และพระราชทานพระมหากรุณาในการต่างๆ

ดังนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธี ปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันอาทิตย์ที่ 9 พ.ค. เวลา 17.00 น. และปฏิบัติหน้าที่ประธานในพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา ในวันจันทร์ที่ 10 พ.ค.

สำหรับปีนี้อีเป็นปีที่ 2 ที่ไม่สามารถประกอบพิธีแรกนาขวัญที่ท้องสนามหลวงได้ หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

## กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนเกษตรกรขอรับรองมาตรฐาน GAP เกลือ เพื่อยกระดับการผลิตเกลือทะเลไทยให้ได้มาตรฐาน-ปลอดภัย

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ประเทศไทยมีอาชีพทำนาเกลือเพื่อผลิตเกลือทะเลใช้ประโยชน์มานานแล้ว โดยแหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตกที่ตั้งอยู่ติดกับทะเล แต่เนื่องจากการทำนาเกลือทะเลต้องใช้พื้นที่จำนวนมาก ปัจจุบันเกษตรกรจึงต้องเช่าที่จากเอกชนเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับสภาพอากาศที่แปรปรวน เกษตรกรไม่สามารถควบคุมการผลิตเกลือได้ตามมาตรฐาน อีกทั้งยังมีการแข่งขันสูงเนื่องจากมีเกลือสินเธาว์ และเกลือนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาแย่งตลาด เกษตรกรผู้ทำนาเกลือจึงประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ราคาเกลือทะเลตกต่ำ มีการแข่งขันสูง ทำให้ขาดแรงจูงใจสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะมาสืบทอดอาชีพนี้



ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองอาชีพการทำนาเกลือทะเลให้มีความมั่นคงยั่งยืน และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์เกลือทะเลไทย (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ 1) เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน 2) เกลือทะเลมีตลาดเพิ่มขึ้น 3) เกลือทะเลมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 4) เกษตรกรเกลือทะเลมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน 5) ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการที่ถูกต้องและทันสมัย ประกอบกับในปี พ.ศ. 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องเกลือทะเลธรรมชาติ (มกษ.8402-2562)



และมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ.9055-2562) ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปสำหรับการใช้ในการส่งเสริมสินค้า

เกลือทะเลให้ได้มาตรฐาน ได้คุณภาพและปลอดภัย โดยกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย จึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือสามารถพัฒนาการประกอบอาชีพการทำนาเกลือให้ได้รับมาตรฐานสากลได้ โดยการส่งเสริมความรู้ ทักษะ และเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการกระบวนการผลิต และขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐาน GAP

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เกษตรกรผู้สนใจขอรับรองมาตรฐาน GAP เกลือทะเล สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้การประกอบอาชีพนาเกลือและผลผลิตเกลือพร้อมสำหรับรับการขอรับรองมาตรฐาน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน หรือศึกษาคู่มือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล(มกษ.9055-2562) ที่ [http://e-book.acfs.go.th/Book\\_view/212](http://e-book.acfs.go.th/Book_view/212) โดยสามารถยื่นขอและตรวจสอบรับรองมาตรฐานได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหรือสำนักงานเกษตรอำเภอที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้



## คมนาคมลุยอัปเกรดขนส่งสินค้าเกษตรไทย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและงานสำคัญของกระทรวงคมนาคมว่า ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการช่องทางพิเศษสำหรับสินค้าเน่าเสียง่ายของ บมจ.ท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. เพื่อเป็นศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าการเกษตรก่อนส่งออกไปยังประเทศปลายทางได้อย่างมีมาตรฐานสากล ซึ่งในระยะแรกจะดำเนินการจัดตั้งสถานที่สำหรับเตรียมสินค้าเกษตร สินค้าเน่าเสียง่าย และตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกต่อไปในอนาคตผ่านทางช่องทางพิเศษ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด MOU ระหว่างกระทรวงคมนาคม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดจะลงนามได้ภายในเดือน พ.ย.2564

# ส.การค้ำปุ๋ยกีดพันตรึงราคา ตลาดโลกป่วนอินเดียนำเข้าปุ๋ยล้นตัน

โลกป่วน “อินเดีย” กว้านประมูลซื้อ  
แม่ปุ๋ย ดันราคาตลาดโลกพุ่งตันละ  
200 เหรียญ “สมาคมการค้าปุ๋ยฯ”  
ยอมตรึงราคาทั่วประเทศตามมติ  
กรมการค้าภายใน ด้านก.เกษตรฯ  
ผูกโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดิน  
และปุ๋ยเพื่อชุมชน

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรม  
การค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมได้ประชุม  
ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริม  
การเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ  
ธ.ก.ส. เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหา  
ราคาปุ๋ยสูงขึ้นโดยพบว่าราคาปุ๋ยในตลาด  
มีการปรับราคาสูงขึ้น จากเดือนมกราคม  
2564 โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย (46-0-0)  
ที่สูงขึ้นอย่างมาก (ตามตาราง)

เนื่องจากวัตถุดิบแม่ปุ๋ยยูเรียฟอสเฟต  
และโพแทสเซียม ซึ่งส่วนใหญ่ 97% ไทย  
ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ได้มีการปรับ  
ราคาสูงขึ้น ภายหลังจากประเทศอินเดีย  
ได้เปิดประมูลนำเข้าแม่ปุ๋ยล้นตัน 1  
ล้านตัน และจากการที่ประเทศจีน ซึ่ง  
เป็นแหล่งนำเข้าหลักของประเทศไทยได้  
มีนโยบายชะลอการส่งออกแม่ปุ๋ย เพื่อ  
เตรียมใช้สำหรับเพาะปลูกในรอบใหม่  
ประกอบกับค่าระวางเรือขนส่งและ  
ต้นทุนราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นเป็น 64.55  
เหรียญสหรัฐ/บาร์เรลจากเดิมในปี 2563  
ที่ 42.21 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ส่งผล  
ต่อต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นด้วย

“ที่ประชุมได้ขอความร่วมมือ  
ผู้จำหน่ายปุ๋ยให้ตรึงราคาออกไประยะหนึ่ง  
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หลัง  
อินเดียนำเข้าปุ๋ยแล้ว และจีนสต็อก  
ไว้เพียงพอแล้ว โดยระหว่างนี้ขอ  
ให้เกษตรกรซื้อปุ๋ยเท่าที่จำเป็น และ  
ซื้อด้วยเงินสด เพราะจะได้ราคาที่ถูกลงกว่า



การซื้อแบบเงินเชื่อ โดยรัฐจะสนับสนุน  
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้ ขณะเดียวกัน จะ  
จัดหาปุ๋ยราคาถูกให้ โดยขอให้ผู้ผลิต  
ที่มีศักยภาพผลิตปุ๋ยผสมระหว่างปุ๋ย  
อินทรีย์กับปุ๋ยเคมี รัฐจะสนับสนุนค่า  
ใช้จ่ายบางส่วน เช่น ค่าบริหารจัดการ  
ค่าขนส่ง ค่าบรรจุ เป็นต้น ซึ่งจะมีการ  
หารือในรายละเอียดและความพร้อม  
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนสรุป  
เสนอกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเสนอเข้าสู่  
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป”

อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้ กรมการค้า  
ภายในจะติดตามราคาจำหน่ายอย่างใกล้ชิด  
เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการนำเข้า  
และเข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคา  
จำหน่าย หากพบการฉวยโอกาสปรับ  
ราคา กักตุนหรือจำหน่ายสินค้าในราคา  
แพงเกินสมควร จะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่  
เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท  
หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีที่ไม่ปิดป้าย  
แสดงราคาจะมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน  
10,000 บาท

ด้านนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศ  
เกตุช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจ

การเกษตรไทยและที่ปรึกษาอาวุโส บมจ.  
ไทยเซ็นทรัลเคมี เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้  
สมาคมจะทำหนังสือไปยังสมาชิก  
ผู้ประกอบการค้าปุ๋ยทั่วประเทศ ซึ่งมี  
ประมาณ 60 ราย เพื่อขอความร่วมมือ  
ให้ตรึงราคาปุ๋ยทั้งจำหน่ายปลีก และ  
จำหน่ายในราคาส่งออกไประยะหนึ่ง  
ตามมติที่ประชุมกรมการค้าภายในขอ  
ความร่วมมือ เพื่อให้เกษตรกรสามารถ  
เข้าถึงปุ๋ยราคาถูก

อย่างไรก็ดี การตรึงราคาจะดำเนินการ  
ได้นานเท่าไร ยังตอบไม่ได้ เนื่องจาก  
ทิศทางราคาปุ๋ยปรับตัวสูงขึ้นจากปัจจัย  
ต้นทุนของวัตถุดิบนำเข้า เช่น แม่ปุ๋ย  
ยูเรีย แม่ปุ๋ยฟอสเฟต และแม่ปุ๋ย  
โพแทสเซียม ที่นำเข้าจากต่างประเทศ  
97% แหล่งนำเข้าหลักมาจากจีน  
การดำเนินนโยบายของจีนมีผลต่อการ  
ส่งออก และอีกด้านหนึ่งอินเดียซึ่ง  
ถือว่าเป็นคู่แข่งผู้นำเข้าแม่ปุ๋ยรายใหญ่  
มีนโยบายสนับสนุนเกษตรกร ทำให้  
ความต้องการทั้งสองประเทศเพิ่มขึ้น  
จึงมีผลต่อราคา ซึ่งเมื่อแบกรับต้นทุน  
ที่เพิ่มขึ้นจนรับไม่ไหว ทางสมาคมจะ

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศไทย

วันที่: พุธที่ 29 เมษายน - อาทิตย์ 2 พฤษภาคม 2564

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5353

หน้า: 5(บนซ้าย)

Col.Inch: 73.81

Ad Value: 99,643.50

PRValue (x3): 298,930.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ส.การค้ำป๋ยักัดพันธ์ราคา ตลาดโลกป่วนอินเดียทุ้มซ้อแม่ป๋ยล่านตัน

กลับไปหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อหาทางออกอีกครั้ง

สมาชิกสมาคมกว่า 60 ราย ไม่นับรวมผู้ประกอบการค้าปลีก รายย่อย ที่จำหน่ายปุ๋ยให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งมีอีกมากกว่า 100 ราย ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องเข้าติดตามดูแลการจำหน่ายปุ๋ย เพราะจะมีเรื่องของการขนส่งกระจายไปแต่ละพื้นที่ก็เป็นต้นทุนของผู้ประกอบการ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ราคาปุ๋ยเคมีในท้องตลาดปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ประเทศผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่ เช่น จีน สหรัฐอเมริกา ใช้ปุ๋ยเคมีในประเทศมากขึ้น จึงส่งออกน้อยลง ส่งผลกระทบต่อไทยซึ่งต้องนำเข้าแม่ปุ๋ย 98% ทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น และราคาปุ๋ยเคมีในท้องตลาดปรับตัวสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรโดยตรง ประกอบปัจจุบันเกษตรกรไทยมีพฤติกรรมใช้ปุ๋ยมากเกินความจำเป็น

ล่าสุดกระทรวงเกษตรฯมีโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (one stop service) ช่วยลดภาระต้นทุนปุ๋ยเคมี ด้วยการจัดทำคำวิเคราะห์ดิน เพื่อคำนวณปริมาณปุ๋ยที่ต้องการใช้ ปริมาณแม่ปุ๋ย N P K และจัดหาเครื่องผสมปุ๋ยให้แก่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) เป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรพึ่งพาตนเอง ใช้ปุ๋ยให้ถูกต้องเหมาะสมกับดิน และชนิดพืช ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น